

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/ผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง : การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่กระทำความผิดเงื่อนไขของใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542</p> <p>พฤติการณ์ความเสี่ยง : ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง</p> <p>1. เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าพบผู้กระทำความผิด โดยร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ หรือทำเป็นหนังสือ มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคำร้องเรียนก่อนจะรับคำร้องเรียนนั้น อาจรู้จักคุ้นเคยกับผู้กระทำความผิด แล้วลักลอบส่งข่าวให้ผู้กระทำความผิดรู้ตัวก่อน อันเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกตรวจสอบ</p> <p>2. ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ว่าผู้นั้นมีความผิดจริงหรือไม่</p> <p>- กรณีมีความผิดจริง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด หรือกระทำการเพื่อให้ผู้กระทำความผิด มีความผิดน้อยลงหรือรับโทษน้อยลง</p> <p>- กรณีไม่มีความผิด เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด เพื่อข่มขู่ใส่ความ ในเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมาย</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>8 (สูง)</p>	<p>1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้อำนาจตามหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> -ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะต้องไม่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว กลุ่มเดียว หรือส่วนราชการเพียงส่วนเดียว <p>2. ดำเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หรืออื่นๆ ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำความผิด ต้องดำเนินการระบวนการตามขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการตามกฎหมาย - หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม กำกับการดำเนินการระบวนการอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่กำหนด - ต้องมีมาตรการ ขั้นตอน ในการเก็บรูปถ่ายหรือวิดีโอเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ลักลอบกระทำความผิด หรือหากกระทำความผิดก็จะมีหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ต่อไป